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หลังออกจากคุกในขอหากบฏแลว “วิทิต จันดาวงศ” ไดกลับมาใชชีวิตที่บานจังหวัดสกลนคร ทวาก็ไมวาย

จะตองถูกติดตามจากเจาหนาที่อยางใกลชิด แตแลวบทบาทการเป็นนายกสมาคมผูใชน้ําชลประทาน

สวางแดนดินก็พลิกชีวิตเขาใหไดรับการยอมรับจากมวลชนและหนวยงานราชการมากขึน้

วิทิต จันดาวงศ เรื่อง

ผมพาครอบครัวกลับไปอยูสวางแดนดินจริงๆ คือ เมื่อประมาณตนปี 2512 ปัญหาตอนนัน้ก็คือบานเดิมที่ชาวบาน

ชวยสรางใหตัง้แตปี 2498 นัน้ น าสาวและน าชาย (คุณเครือวัลยและครูสมคิด) ไดขายบานหลังนัน้ไปหลายปีแลว

โดยใหเหตุผลวา เมื่อไมมีคนอยูหากเก็บไวเกรงวา พวกเจาหน าที่จะไปเผา ซึ่งเกิดขึ้นแลวกับบานคนที่หลบหนีการ

จับกุมหลายคน หลายหลังผมเองก็ไมมีเหตุผลจะโตแยงจําตองยอมรับสภาพเชนนัน้แตก็ยังดีหนอยที่เหลือเรือนครัว

สองหองไวก็ตองอาศัยครัวเล็กๆ เป็นที่ซุกหัวนอนไปพลางกอน 

ทามกลางความหวงใยในความปลอดภัยจากเพื่อนบาน แตผมคิดวา ทามกลางความหวาดกลัวของเพื่อนบานน้ี เรา

ตองแสดงความกลาหาญไมเกรงกลัวอะไรทัง้สิน้ เพื่อเรียกขวัญเพื่อนบานกลับคืนมาใหได อะไรจะเกิดก็ตองเกิด ใน

ขณะเดียวกันก็คิดถึงคําสอนของพอบอกไววา “เราจะตองเป็นคนของประชาชน มีมวลชนอยูลอมรอบตัวเราจะไมมี

วันตาย หากโดดเดี่ยวเมื่อใด เมื่อนัน้คือจุดจบของนักตอสูเพื่อประชาชน” คาถาบทน้ีผมจําขึ้นใจและก็ใชเป็น

ทวงทํานองในการสัมพันธผูคนและใชไดผลมาแลวในตอนตอสูคดี สามารถทําใหกลุมจําเลยที่เป็นคูขัดแยงในคดีกลับ

มาใหการยอมรับภายในเวลาเพียง 6 เดือนและไดใจคนเหลาน้ีจนถึงปัจจุบัน

ผลของการวางตัวเชนที่กลาวผานไประยะหน่ึงทําใหเกิดความรูสึกของเพื่อนบานแถวนัน้ยอมรับถึงความกลา ทัง้

ทําใหพวกเขาเริ่มคลายความหวาดกลัวลงที่ละน อย ผมมีเรื่องเลาที่เป็นบทเรียนอันมีคาสําหรับผมที่เขาใจถึงความ

จําเป็นในเรื่องปัจจัยเวลา ไมหุนหันพลันแลนไปตามอารมณ คือ เมื่อผมกลับมาบานไปพบผูคนเพื่อนบานเห็นแตละ

คนตางก็ดีอกดีใจกันพอสมควรแตเมื่อวันหน่ึงผมขอแรงเพื่อนบานมาชวยปลูกบานใหมแทนหลังเกาที่ถูกขายไปใน
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ชวงเชาทุกคนมากันพรอมและก็ชวยอยางเต็มอกเต็มใจ แตพอตกตอนบายประมาณบาย 3 โมงเศษๆ  ตางคนก็ตาง

ขอตัวกลับบอกวามีธุระ ผมพยายามขอรองวาทานขาวดวยกันกอนคอยกลับ ทุกคนตางบอกว าไมเป็นไรและก็ไมมี

ใครอยูรวมทานขาวเย็นเลย ตอนแรกผมรูสึกไมพอใจมาก คิดวา ทําไมตองทําแบบน้ี เมื่อกอนนัน้ไมเคยเกิดลักษณะ

แบบน้ีเลย พูดใหตรงก็คือโกรธมากทีเดียว แตก็ไมแสดงอะไรออกไป การปลูกบานทําตอกันอยู 2 – 3 วัน ทําได

เพียงยกโครงมุงหลังคา ใชเวลาอีกประมาณเดือนไดปูพื้นแตยังไมมีฝาบานก็ใชฝาครัวเกาๆ กัน้หองไวหองหน่ึงพอได

นอน  

เมื่อทําบานพออยูแลว ผมใชเงินที่เหลืออยูบางตอนนัน้ประมาณ 2 – 3 พันบาทไปซื้อเป็ดมาเลีย้งเพื่อขายไข พอใหมี

เงินหมุนเวียนซื้อขาวสารประทังชีวิตไดบาง มีครัง้หน่ึงเงินขาดมือ ผมไปขอยืมเงินเพื่อนบาน (พอสมพงษที่ถูกจับไป

ดวยกัน) เพราะผมเห็นเขาพึ่งขายวัวสองตัวไดเงินหลายพันบาท ผมขอยืมเพียง 500 บาท เขาตอบวา ไมมี ผมรูสึก

น อยใจและไมพอใจมาก ผมคิดวา ครอบครัวน้ีเมื่อกอนยากจนมาก ในขณะที่ครอบครัวเราถูกจับกุมก็ใหเขาทํานาเรา

หลายปี จนมีอยูมีกิน มีฐานะดีขึ้น แตเมื่อเราขอยืมเงินแค 500 บาทเขากลับบอกวาไมมี เกือบจะตอวารําเลิกบุญคุณ

แตก็อดทนไวโดยไมแสดงอาการอะไรออกมา จนวันหน่ึงผมไปนัง่กินเหลากับพวกเพื่อนบานเหลาน้ี มีชายคนหน่ึงที่

นับถือกันมาตัง้แตพอ ผมเรียกเขาวา “อาว”  ชื่อนายกา คนบานหัน แกกระซิบบอกผมวา “แกอยาโกรธเขานะที่เขา

ไมใหยืมเงิน เพราะเขากลัวถูกจับ รูไหมวา ตัง้แตแกกลับมาอยูบาน ทางเจาหน าที่เขาออกขาววา เขาปลอยนกตอมา

ลอเอาหมู (เป็นคําพังเพยทางอีสาน หมายความวา ปลอยวิทิตมาเพื่อดูวา มีใครใหการชวยเหลือบาง แลวก็จะจับ

เขาไปคุมขังอีก) จําไดไหมเมื่อตอนที่แกปลูกบาน ทําไมคนถึงหนีกลับตัง้แตบายสามโมงก็เพราะเหตุน้ี  ฉะนัน้แกอยา

ไปโกรธไปโทษเขาเลยนะ” ผมถึงบางออทันที ความขุนเคืองที่เก็บงําไวในใจเกือบปีหายเป็นปลิดทิง้และเทาที่สังเกต

บรรดาคนใกลชิดเมื่อกอนมานัง่กินเหลาที่บานผม พอเวลา 4 โมงเย็นจะมองหน ามองหลังแลวก็ขอตัวกลับ แมจะมา

นัง่กัน 4 – 5 คนก็ตาม

เมื่อผมเขาใจเรื่องราวทัง้หมดแลว ผมตัง้ใจจะตอสูใหบรรยากาศเกากลับคืนมาใหได แมสถานการณในขณะน้ีจะดู

เหมือนอยูในภาวะสงคราม เสียงปืนใหญดังในทิศทางเทือกเขาภูพานก็ตาม โดยเริ่มที่เด็กวัยรุนในบานหวาย   ใช

สวาท ราศรีเป็นตัวเชื่อม เมื่อเด็กเหลาน้ีมาอยูใกลชิดผมนานวัน ชาวบานก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง คือ   นิสัยใจ

คอ กิริยามารยาทเด็กเรียบรอยดีขึ้น รูจักใหความเคารพผูเฒา ผูแก ทําใหพอแมของเด็กหนุมอีกหลายคน เมื่อเจอ

ผมก็ขอรองใหเอาลูกเขามาอยูดวย ตอนนัน้จะมีเด็กหนุมมาหอมลอมอยูที่บานวันหน่ึงประมาณ  5 – 6   คนไมขาด

มาชวยงานที่บานบาง ตกเย็นมาก็เลีย้งเหลาอาหารบางตามมีตามเกิด เขาก็อยูรวมกับพวกเราดึกๆ ได ไมชานักพวก

ผูใหญเพื่อนบานก็เริ่มหายความหวาดกลัว กลามานัง่คุย กินเหลากันมืดคํ่าได บางครัง้ไปเที่ยวงานบุญกลางคืน ผมก็

ไปตามปกติมีพวกเด็กไปเป็นเพื่อนบาง ไมมีบาง ชาวบานเห็นเราไมกลัว เขาก็เริ่มไมกลัวดวย

มีครัง้หน่ึงผมไปเที่ยวงานกาชาด จัดที่โรงเรียนสวางวิทยา (อนุบาลสวางแดนดินปัจจุบัน) ผมโดนนายใส กลางบุญ

เรือง เป็นสายขาว พ.ต.ท. (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ไลใหกลับบานบอกวา “คุณไมเหมาะที่จะอยูในงานน้ีเพื่อความ

ปลอดภัยกลับบานไปเสีย” ผมไมตอบโตอะไรยังเดินเที่ยวงานตอกับพวกเด็กหนุม 7 – 8 คน แตไมไดเลาเรื่องดัง



กลาวใหเด็กฟัง เพราะไมแนใจวา นายใสเขาหวังดีหรือหวังราย ประกอบกับในอดีตครอบครัวเขากับครอบครัวผม

สนิทสนมกันมาก พอนายใสก็เป็นหัวคะแนนใหครูครอง ตอนเป็นผูแทนครูครองก็รับพอนายใสไปรักษาโรคที่กรุง

เทพฯ พักอยูที่บานดวยกัน เป็นไปไดหรือที่เขาจะรังเกียจครอบครัวเรา ผมเองก็ยังไมชัดเจนในเจตนาของนายใส

แตตอมาไมนานนักนายใสก็ถูกยิงตายที่บานตาย

ผานไปหน่ึงปี ผมก็อยูที่บานโดยไมมีอะไรเกิดขึ้น นอกจากนัน้ยังมีผูคนไปมาหาสูมากขึ้นเป็นปกติเหมือนในอดีต

ทําใหผมมัน่ใจมากขึ้นวา เรามีมวลชนหอมลอมมากขึ้นไมนาจะมีอะไรเกิดขึ้นงายๆ แมจะถูกเจาหน าที่ตํารวจ – อส.

พูดจาถากถางบางตอนนัง่อยูในตลาด แตผมก็วางเฉยเหมือนไมรูเรื่องรูราวอะไรก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น

เป็นนายกสมาคมผูใชน้ําชลประทาน

ตอมาเมื่อประมาณตนปี 2514 ทางเจาหน าที่ชลประทานจากกรมมาจัดตัง้สมาคมผูใชน้ําชลประทาน เป็นองคกรของ

สมาชิกผูใชน้ําขึ้นมาบริหารจัดการน้ําในการเกษตรเองและเป็นองคกรที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย เป็นนิติ

บุคคล จัดประชุมที่หองประชุมอําเภอสวางแดนดิน มีชาวบานที่ไดรับประโยชนจากการใชน้ําชลประทานมารวม

ประชุมประมาณ 100 กวาคน ที่ประชุมพรอมกันเสนอและยกมือสนับสนุนผมเป็นนายกสมาคมฯ คนแรกในชื่อ

องคกรวา “สมาคมผูใชน้ําชลประทานอางหวยทรายสวางฯ” มีการจัดตัง้ขึ้นพรอมกันหลายสมาคมฯ ในพื้นที่การใช

น้ําชลประทานในเขตจังหวัดสกลนครและพื้นที่ชลประทานทัว่ประเทศดวย  

ผลดีในเรื่องน้ี คือ ทําใหผมมีฐานะทางสังคมสามารถเรียกประชุมและดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดสะดวกและ

ชอบดวยกฎหมาย ทัง้เป็นหองเรียนแรกที่ผมไดมีโอกาสเรียนรูดานการบริหารจัดการองคกรในระหวางรอการ

อนญุาตจดทะเบยีน ทางการชลประทานไดจดัใหมีการอบรมทางวชิาการเกีย่วกบัความรูดานองคกร การบรหิารจดัการ

องคกรและวตัถปุระสงคองคกรผูใชน้ําชลประทาน ทางกรมชลประทานเป็นเจาภาพ โดยใหแตละสมาคมฯ จดัตวัแทน

ไปรับการอบรมสมาคมฯ ละ 2 คน ทัว่ประเทศคนประมาณรวมรอย  

เมื่อผานการอบรมแลว เรานําความรูจากการสัมมนาอบรมมาประยุกติใชในการบริหารจัดการองคกรอยางจริงจัง ใน

สองปีกวานับวา ไดรับความสําเร็จเป็นที่ยอมรับทัง้คณะกรรมการ มวลสมาชิกสมาคมฯ รวมทัง้เจาหน าที่ชลประทาน

ทัง้ในพื้นที่และสวนกลางจากกรม ยิ่งทําใหการบริหารเป็นไปดวยดีและมีพลังมากขึ้น

ในที่น้ีจะเลาประสบการณการบริหารสมาคมฯ เพื่อเป็นบทเรียนแกผูที่กําลังทําหน าที่บริหารจัดการองคกรตาม

กฎหมายในปัจจุบัน(2557) เผื่อวาจะมีประโยชนในการทํางานบางไมมากก็น อย  

ในดานการนําและการบริหาร ผมใชทวงทํานองในการทํางาน คือ เรียนรูสูการปฏิบัติที่เป็นจริง (ทฤษฎีประสานการ

ปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม) ตอกรรมการและมวลสมาชิกฯ ใชทวงทํานองสัมพันธกับมวลชนอยางสนิทแนนแฟ น เวลา

ทํางานรวมกินรวมอยูกับมวลสมาชิกอยางเป็นกันเอง งายๆ คลุกคลีกับชาวบานตลอดเวลา รับฟังขอเสนอ ขอโตแยง

ความเดือดรอน รวมทัง้ความไมเขาใจของกรรมการและสมาชิกอยางซื้อสัตยและถอมตน   ไมเอาอารมณหรือ



ตําแหนงทางการบริหารไปโออวดหรือบีบบังคับกรรมการและมวลสมาชิก ตอความไมเขาใจตองหมัน่ใหการศึกษา

โนมน าวจูงใจดวยหลักการ เหตุผล และจิตวิทยา พรอมใหเวลากับการเปลี่ยนผานทางความคิดของพวกเขา ยึดหลัก

ความจริงที่วา “การเปลี่ยนแปลงยอมมีปัจจัยเวลาในระดับที่แนนอนหน่ึง สวนจะเร็วจะชาขึ้นอยูกับมูลฐานภายใน

ของแตละคน” ขึ้นอยูกับความตัง้ใจ สนใจใฝ เรียนรูที่แตกตางกันไปและผูบริหารที่ดีมีความสามารถนัน้จะตอง

บริหารจัดการความแตกตางทางความคิดของคณะกรรมการและมวลสมาชิกใหลงตัวและเป็นเอกภาพ ขับเคลื่อนการ

งานในองคคาพยพเดียวกันในบริบทที่ตางกันไปไดอยางมีพลัง  

สําหรับคณะกรรมการนัน้ยึดหลักการทํางานเป็นทีมหรือที่ฝ ายซายเรียกวา “การนํารวมหมู ประสานกับการรับผิด

ชอบสวนบุคคล” กอนอื่นตองประชุมใหการศึกษาคณะกรรมการเรื่ององคกร วิสัยทัศนองคกร และวัตถุประสงคของ

องคกร เพื่อใหคณะกรรมการคิดเป็น มีบทบาทเป็นศูนยรวมความคิดเป็นมันสมองขององคกรได เพื่อการพัฒนายก

ระดับไปสูการทําโครงการ แผนงานบริหารจัดการตอไป (การกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีเพื่อบรรลุยุทธศาสตร

อยางมีขัน้ตอน เหมาะสม เพื่อความสําเร็จทางการนํา การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ)

สวนในทางการจัดตัง้ คือ การประกอบโครงสรางทางการทํางานและการบริหารองคกร การจัดตัง้จึงเป็นเครื่องมือใน

การทํางาน การบริหารจัดการอยางเป็นรูปธรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิ ์ภาพในการทํางานนัน้ นอกจากการบริหารงานแลว

ยังตองคํานึงถึงการบริหารคน บริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธปลุกเราใหตื่นรูตระหนักรู   เป็นกําลังใจแก

สมาชิกในขณะปฏิบัติงานและตองมีการสรุปถอดบทเรียนทุกขัน้ตอนของการทํางานอยางสมํ่าเสมอ กรรมการตอง

เรียนรูหน าที่การงานของแตละคนกอนรับมอบหมายงานรับผิดชอบสวนบุคคลจากองคกร(สมาคม) ใหเขาใจ จึงจะ

สามารถปฏิบัติงานตามหน าที่นัน้ไปไดดี และสัมพันธสอดคลองกันทัง้คณะทัง้องคกร จึงจะทําใหเกิดผลงานที่ประทับ

ใจมวลสมาชิกฯ และสมาชิกทัง้มวลจะรูซึ้งวา “สมาคม ฯ คือ เครื่องมือตอสูเพื่อใหไดมาและรักษาผลประโยชนมวล

สมาชิกอยางแทจริง สมาคมหรือองคกรจึงจะไดรับการยอมรับสนับสนุนจากมวลสมาชิกทัง้มวลได

ขอสรุปน้ีก็คือ คณะกรรมการตองคิดเป็น วางแผนเป็นกอนจึงจะนําไปสูผลทางการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรมได   นัน่ก็

คือ  ในทางความคิดสมาคมฯเป็นศูนยรวมความคิดของมวลสมาชิกฯ คณะกรรมการคือกลุมมันสมองขององคกร ใน

ทางการเมือง สมาคมฯ เป็นกองเสนาธิการของสมาชิก (วางแผน)  ในทางจัดตัง้ สมาคมฯ เป็นเครื่องมือตอสูหรือตอ

รองเพื่อใหไดมาและรักษาผลประโยชนมวลสมาชิกฯ นัน่เอง

ที่กลาวมาเป็นเพียงวิธีคิด เป็นนามธรรมเทานัน้ สวนวิธีทํางานที่เป็นรูปธรรมนัน้ขอยกตัวอยางในทางปฏิบัติจริง

ประกอบไวสักเล็กน อย คือ นโยบายชลประทานในขณะนัน้ เมื่อเขาตัง้สมาคมแลว งานขุดคลอง ลอกคลองสงน้ําหรือ

งานซอมแซมอื่นๆ เขาจะมอบหมายใหสมาคมฯ เป็นผูรับผิดชอบดําเนินการทําใหสมาคมฯ เก็บคาบํารุงประจําปีตาม

ขอบังคับคนละ 10 บาทจากสมาชิกงายขึ้น เพราะคนที่จะเขาทํางานรับจางตองเป็นสมาชิกสมาคมฯ เทานัน้ สมาชิก

สมาคมฯมีสามประเภท คือ สมาชิกสามัญไดแกผูที่มีพื้นที่น้ําที่ไดรับน้ําจากชลประทานโดยตรง (ถาไมเป็นสมาชิก

ไมมีสิทธิ ์ไดรับน้ํา) และเสียคาบํารุงเป็นประจําทุกปี รวมทัง้การขอใชน้ําแตละครัง้ๆ ละ 1 บาทตอคนตอครัง้ 



สวนประเภทที่สอง คือ สมาชิกวิสามัญ คือ ผูที่ไมมีที่นาในพื้นที่รับน้ําจากชลประทาน แตตองการใชสิทธิ ์รวมอยางอื่น

 เชน การเขาทํางานเมื่อสมาคมฯ รับงานมาหรือยืมพื้นที่ที่ไดรับน้ําจากสมาชิกอื่นปลุกพืชฤดูแลง รวมทัง้อาจใชสิทธิ ์

ในการกูเงินจากสมาคมฯ สมาชิกประเภทน้ีจะเสียคาบํารุงเป็นครัง้คราวเฉพาะกรณีที่มีความเกี่ยวของดังกลาวเทานัน้

สวนประเภทที่สาม คือ สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ถือเป็นผูที่สมาคมฯ เห็นวามีความรูที่สามารถเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ   รวม

ทัง้ผูมีอุปการคุณสนับสนุนสมาคมฯ ในดานการเงินหรือสิ่งของ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นวาควรใหเกียรติเป็น

สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ประเภทน้ีไมตองเสียคาบํารุงสมาคมฯ ตามขอบังคับแตอยางใด เวนแตเจาตัวอยากใชสิทธิ ์ในการ

สนับสนุนเทานัน้ สวนกรรมการสมาคมฯ นัน้ตองเป็นสมาชิกสามัญเทานัน้ สมาชิกประเภทอื่นจะเป็นไดเพียงที่

ปรึกษาเทานัน้ (ตามขอบังคับสมาคมฯ)      

การบริหารจัดการองคกร

การบริหารงานนัน้ เบื้องตนก็ดูจะมีปัญหาแลว เพราะทางชลประทานเขามีอัตราจางลูกจางชัว่คราวเป็นรายวัน   ใน

อัตราคาแรงขัน้ตํ่าตามกฎหมาย จํานวนก็จํากัดประมาณ 20 กวาคนเทานัน้ ปัญหาก็คือ สมาชิกสมาคมฯมีจํานวนเป็น

รอย จะเกิดปัญหาถาไมไดทํางาน เพราะทางสมาคมฯ เก็บเงินคาบํารุงไปแลว กรรมการสมาคมฯ ตองคิดหาวิธีในการ

แกปัญหาน้ีอยางดีที่สุด ในที่สุดก็สามารถแกปัญหาน้ีไดโดยเลือกสมาชิกที่ทางคณะกรรมการไวใจที่สุด ยื่นใบสมัคร

ในอัตราจางตามระเบียบชลประทาน สวนการทํางานจริง ทางสมาคมฯ ใชวิธีการจางเป็นคิวเป็นรายคน รายกลุม เรื่อง

น้ีตองเจรจาตอรองกับเจาหน าที่ชลประทานใหจัดการตามวิธีการของสมาคมฯ   ตอนแรกเจาหน าที่ไมคอยเห็นดวย

นัก แตดวยการตอรองของสมาคมฯ เจาหน าที่ยอมผอนปรนตามนโยบายของสมาคมฯ และเริ่มเปิดงานไดโดยที่

สมาชิกไดทํางานกันทุกคน งานแรกเปิดทํางานเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคมปี 2514

เน่ืองจากระหวางนัน้เป็นหน าแลง ดินที่ขุดเป็นหินลูกรังแข็งมาก จอบขุดลงแตละครัง้จอบกระทบหินเกิดประกายไฟ

ชางคุมงานถามผมวา “สามเดือนจะเสร็จไหมนายก” ผมตอบวา ตองเสร็จทัง้ๆ ที่ในใจคิดไมแนใจเชนกัน เพราะเห็น

สมาชิกหลายคนบนถอดใจ ผมตองพยายามใหกําลังใจสมาชิกตลอดเวลา วันแรกทัง้วันคนงานขุดไดเฉพาะเบิกหน า

ดินลึกประมาณ 20  ซม.เทานัน้ กรรมการหลายคนเป็นหวงวา วันรุงขึ้นจะไมมีคนมาทํางาน ผมเองก็หนักใจเชนกัน

แตบังเอิญวันนัน้มีสมาชิกคนหน่ึง กอนเขากลับตอนเย็น เขาเทน้ําดื่มที่เหลือประมาณครึ่งกระติกน้ําแข็งลงบนพื้นหิน

ที่เขาเปิดหน าดินไว พอรุงเชาเขากลับมาทํางาน เขาเอาจอบโกยหินลูกรังขึ้นอยางงายดายแทบไมไดออกแรง เมื่อผม

เห็นเชนนัน้ ผมสัง่ใหคนงานทุกคนเปิดหน าดินไปกอน ตอนเย็นเลิกงานผม (นายกฯ) ใหเจาหน าที่อางเปิดน้ํามาตาม

คลองเดิมและใหปฏิคมนําเครื่องสูบน้ําไปตัง้สูบน้ําเขาแชลูกรังไวทัง้คืน   พอรุงเชาผมไปที่หน างาน ปรากฏวาสมาชิก

นัง่รอเปิดงานตอ เพราะทุกคนทําเสร็จหมดแลวและเราก็ทําเชนนัน้ทุกวันใชเวลา 12 วัน ขุดคลองความยาว

 800 เมตรสําเร็จดวยดี ทุกคนดีใจในความสําเร็จของงานแรกน้ี

จากความสําเร็จครัง้น้ีทําใหสมาคมฯ ไดรับการยอมรับจากเจาหน าที่ชลประทานและความเชื่อมัน่ศรัทธาจากสมาชิก

สมาคมอยางมาก เมื่อขุดคลองงานแรกสําเสร็จผมใหเจาหน าที่ชลประทานเปิดน้ําทดลอง น้ําไหลตามคลองทําให



หมูบานมีน้ําชุมฉ่ํา เด็กๆ กระโดดเลนน้ําอยางสบายอารมณ ตัวผมเองก็มีความสุขใจไมแพชาวบาน

เมื่อเห็นชาวบานมีความสุขจากการมีน้ําไหลตามคลองอยางสมบูรณ ทําใหผมนึกถึงการแตงเพลงที่คุณจิตร ภูมิศักดิ ์

เคยสอนแบบยัดเยียดใหเมื่อรวมทุกขกันในลาดยาว นึกครึ้มขึ้นมาจึงลองเขียนเพลงใหชื่อวา “มารชสมาคมผูใช

น้ําชลประทาน” เลียนแบบทํานองเพลงมารชลาดยาวของจิตร โดยใชแมนโดลินที่คุณจิตรใหไวกอนจากกันที่ลาดยาว

  เน้ือเพลงเทาที่พอจําได “พวกเราชาวสมาคม ผูใชน้ําชลประทาน จิตเบิกบานชุมเย็นเป็นกระแสธารา หลัง่ไหลมา

ชโลมใจใหชุมฉ่ํา…………….”  ตอจากนัน้จําไมไดแลว เพลงน้ีเมื่อนําไปรองเวลารวมวงกินเหลากับสมาชิกและงานบุญ

บานของสมาชิก ไดรับความนิยมมาก เด็กในหมูบานโคกรองไดแทบทุกคน ผมเดินเขาไปในหมูบานพอเด็กๆเห็นผม

พวกเขาจะรองเพลงน้ีทันที ทําใหเราภูมิใจและเสียดายที่ไมไดตัง้อกตัง้ใจเรียนการแตงเพลงกับคุณจิตอยางจริงจัง  

ขนาดทนฟังอยางเสียไมไดก็ยังพอคลําเป็นเพลงใหสมาชิกรองกันถวนหน า

 จากความสําเร็จของงานครัง้นัน้ ไดรับการยอมรับ เชื่อมัน่และไววางใจจากเจาหน าที่ชลประทานทุกระดับในจังหวัด

ทําใหการติดตอประสานงาน การเจรจาตอรองหรือเสนอความเห็นในดานการงานไดรับการยอมรับดียิ่ง แตที่สําคัญที่

ผูบริหารองคกรควรระวังเป็นพิเศษ คือ เมื่อทํางานไดรับผลสําเร็จและไดรับความศรัทธาจากสมาชิกแลว อยาหลง

ระเริงอยูกับความสําเร็จนัน้ จนลืมตัว หลงตัวเอง นัน่คือ ทางแหงความหายนะ ยิ่งมีความสําเร็จในการงานยิ่งให

ความเคารพเพื่อนรวมงาน เป็นกันเอง ถอมตนและตองทําใหเห็นเป็นความสําเร็จรวมกัน   ความศรัทธานัน้จึงจะยืน

ยาว  

สวนทางราชการชลประทานหรือเจาหน าที่ชลประทาน ใชความสัมพันธเชิงวิภาษ คือ ทัง้รวมมือและตอสู  

หมายความวา รวมมือสนับสนุนโครงการราชการที่เห็นวา สมาชิกไดรับประโยชนทัง้ทางเศรษฐกิจสังคมโดยรวม

ทําความเขาใจและนําพากรรมการสมาชิกปฏิบัติอยางมีประสิทธิ ์ภาพ เห็นผลงานอยางเป็นรูปธรรมเพื่อใหเกิดการ

ยอมรับในการบริหารของสมาคมฯ แตตองคัดคานและตอสูกับทาทีราชการที่มักจะครอบงํา บงการในลักษณะยัดเยียด

พิมพเขียวที่ไมสอดคลองกับรูปธรรมในการทํางาน ไมสอดคลองกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่อยางเด็ดเดี่ยว รักษา

หลักการผลประโยชนมวลสมาชิกเป็นสําคัญและพึงระลึกเสมอวา สมาคมฯคือองคกรนิติบุคคล ไมใชลูกจางหรือลูก

น องที่อยูภายใตบังคับบัญชาของเจาหน าที่ชลประทาน ผูบริหารสมาคมฯ ตองกลาเสนอความเห็นและกลาคัดคานการ

ครอบงําโดยไรหลักการทุกชนิดที่กระทบตอประโยชนของสมาคมฯโดยรวม  ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางรูปธรรมในเรื่อง

ความรวมมือและตอสูกับทางราชการชลประทาน ระยะทายของการทํางานขุดคลองดังน้ีคือ

ในชวงทายการทํางานในปีเดียวกัน ทางชลประทานวาจางใหสมาคมฯ ดําเนินการขุดคลองตอใหจบตามแผนงาน

คลองสงน้ําทีท่างชลประทานวางแผนไว ระยะทางยาวประมาณ 1 กโิลเมตรเศษ โดยใหสมาคมฯ เป็นผูเจรจาขอบริจา

คที่ดินเกษตรกรเพื่อขุดคลองผานเอง โดยยังไมมีคาชดเชยใดๆ ทางสมาคมฯเราก็ดําเนินการเจรจาจนสําเร็จตลอด

แนว แตปัญหา คือ งบประมาณในการวาจางน อยเกินความเป็นจริง อาจจะเป็นเพราะชลประทานเห็นผลงานแตละ

ครัง้เราทําเสร็จกอนกําหนดทุกครัง้ จึงกําหนดงบประมาณน อยกวาที่ควรจะเป็น ผมในนามนายกฯ คํานวณแลวเห็น



วา ถาใชงบฯตามจํานวนที่ทางชลประทานกําหนดมานาจะขุดไดยาวประมาณ  3/5 ของแผนงาน ปัญหาที่จะตามมา

คือ ที่ดินที่ขอบริจาคไวที่ไมไดขุดจะมีปัญหาทันที ปีตอไปตองเจรจาขอบริจาคใหม   ซึ่งไมแนวาจะบริจาคหรือไม ผม

ในฐานะนายกฯ จึงเจรจาตอรองกับนายชางควบคุมงานวา ขอขุดไสคลองไปกอนเพื่อใหงานทะลุเป าตามโครงการ (ไส

คลองหมายความวาขุดรองกวางเทากับกนคลอง โดยยังไมทําเชิงลาดปากคลอง) เพื่อเอาที่ดินที่สมาชิกบริจาคไวกอน

นายชางควบคุมงาน (ชางคําพา) เห็นดวย ทางสมาคมฯ ก็ดําเนินการจนทะลุเป าตามที่ตกลงกันไว เมื่อทําทะลุเป า

เสร็จนายชางโครงการมาตรวจงาน (ชางพรชัยหัวหน าโครงการฯ) บอกวาทําแบบน้ีไมไดถือวางานไมเสร็จ ผมอธิบาย

เหตุผลตามที่ตกลงกับชางคําพาไว ชางพรชัยไมพูดอะไรเดินทางกลับโครงการฯ  

เวลาลวงเลยมาเป็นเดือนยังไมมีวี่แวววาจะจายเงิน ทางสมาคมฯ ตองทําหนังสือทวงถามเพราะสมาชิกเดือดรอนกัน

มาก อยูมาวันหน่ึงทางโครงการฯมีงานเลีย้ง เจาหน าที่เอารถมารับผมกับคณะกรรมการ 4 – 5 คน ไปที่โครงการฯ

 หลังจากกินเลีย้งเสร็จจะกลับ มีชางควบคุมงาน  2 – 3  คน (ไมมีชางคําพา) มาคุยกับพวกเราบอกวา “นายกฯ ครับ

การขุดคลองครัง้น้ีชลประทานไมมีเงินจายจะทําอยางไรดี” ผมตอบทันที่วา “ไมมีเงินจายผมก็ฟ องศาล ใครจะเป็น

จําเลยละ ผมยอมไมไดแน” เทานัน้เจาหน าที่ระดับชาง  4 – 5  คนรุมเขามาหาผมตางก็ยกมือไหวขอรองไมใหฟ อง

จะพยายามหาเงินมาจายให หลังจากนัน้ไมถึง   15  วัน ทางชลประทานนําเงินมาจายคาแรงตามนัด สมาชิกตางดีอก

ดีใจกันใหญ งานน้ียิ่งทําใหสมาชิกมีความเชื่อมัน่ตอผูบริหารสมาคมฯ โดยเฉพาะเครดิตนายกฯ สวนทางชลประทาน

ก็ระมัดระวังและใหเกียรติสมาคมอางหวยทรายสวางฯ อยางดียิ่ง ดานสํานักงานใหญแผนกสมาคมฯที่กรุงเทพฯ เชิญ

นายกหวยทรายสวางฯ เขาไปคุยประสานงานแลกเปลี่ยนในการทํางานและสนิทสนมกันมาก เทาที่ผมจําชื่อไดมี คุณ

ธานิน คุณสมร ผมเรียกพี่ทุกคนเพราะอายุมากกวาผมและยิ่งทําใหกรรมการ สมาชิกฯ  ในสมาคมฯสวางและ

กรรมการสมาคมผูใชน้ําใกลเคียงหลายสมาคมฯยอมรับดวย

ที่กลาวมาเป็นตัวอยางรูปธรรมการรวมมือและตอสู หรือที่เรียกวา “ความสัมพันธเชิงวิภาษ”นัน่เอง

ในปีถัดมาผมไดรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสุขาภิบาลสวางแดนดิน โดยชาวบานมาตามที่บานในวันสมัคร ไมไดเสีย

เงินแมแตบาทเดียว (สมัยนัน้พันตรีสีหพนม วิชิตวรสาร เป็นนายอําเภอ)

การเขาเป็นกรรมการสุขาภิบาลนับวา เป็นผลดีตอผมมาก เพราะมีโอกาสสัมพันธกับหนวยงานราชการมากขึ้น  

คลายกับวา อยูใกลสายตาพวกเขาและสามารถสัมพันธผูคนกวางขึ้นมากขึ้น เชน พอคา ผูรับเหมา ขาราชการใน

อําเภอ ซึ่งมีจุดตางจากสมาคมฯ คือ สมาคมฯจะมีเฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกฯ สวนขาราชการชลประทานก็ไมได

อยูในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู คิดวา มีหลักประกันในความปลอดภัยของครอบครัวมากขึ้น แตในทางกลับฝ ายสหายปา

อาจเขาใจไปอีกทาง (รูทีหลัง)

ความสัมพันธกับสหายในป า

ระหวางที่ผมกลับมาอยูบานตัง้แตตนปี 2512 เป็นเวลา 1 ปี  ไมปรากฏวา มีวี่แววสหายปาหรือคนของ พ.ค.ท.มา



ติดตอสัมพันธเลย จนกระทัง่ประมาณกลางปี 2513 (ปลายฝน) ไดมีนายอิน (นามสกุลจําไมได) เป็นลูกศิษยครูครอง

สมัยเป็นครู มีความใกลชิดกับครอบครัวพวกเรามากคนหน่ึง พวกผมเรียกเขาวา “อาอิน” อยูบานดงสวรรค   บาน

เดียวกับคุณถวิลหรือสหายกองไดมาหาผมที่บาน เมื่อมาถึงแกเดินวนเวียนอยูรอบบริเวณบานคลายกับจะสังเกต

อะไรบางอยาง ปากแกก็พูดถามอะไรไปตามเรื่อง สักพักแกขึ้นไปนัง่บนชานบานพูดคุยถามเรื่องราวหลายเรื่อง เรื่อง

ทุกขสุขบาง เรื่องถูกขังคุกบาง ผมก็เลาใหเขาฟังนานเกือบชัว่โมง เมื่อฟังแลวสักเกตดูแกชอบใจปนกับความเห็นใจ

จากนัน้แกพูดเชิงกระซิบวา “เมื่อสองวันกอนคุณถวิล (สหายกอง) มาหาแกที่บาน   แกเลยบอกคุณถวิลวา “เตีย้ม

(ชื่อเลนผม) มาอยูบานเราแลว” สหายกองดูทาตกใจแลวพูดกับอาอินวา “ที่ผมมาหาลุงอยาไปบอกแกเด็ดขาด ตอน

น้ีเขาไมใชพวกเราแลว เขารับใชสันติบาลมาอยูบานก็เพื่อหาขาว” อาอินฟังแลวทัง้ตกใจ สงสัยไมเชื่อวาจะเป็นไปได

แตก็ไมโตแยงความคิดสหายกอง แกเลาตอวาวันน้ีแกตัดสินใจมาจะพิสูจนความจริง หลังจากคุยกันอยูนานแกแนใจ

วายังเหมือนเดิม จึงตัดสินใจเลาเรื่องน้ีใหผมฟัง แลวถามวา “ทําไมเขาถึงคิดเชนนัน้” ผมตอบวา “ไมเป็นไรหรอก

พวกเขาไมเขาใจ เมื่อเขาเขาใจความจริงแลววันหน่ึงเขาคงมาหาผมเอง” ดูอาอินเองก็ยังไมสบายใจพรอมกับเตือน

ผมใหระมัดระวังดวย ผมบอกวา “ไมตองหวงผมเดนตายมามากแลว” จากนัน้แกก็กลับ จากวันนัน้แลวไมเห็นแกมา

หาอีก

ตอมาอีกประมาณเดือนกุมภาพันธปี 2514 วันนัน้เดือนเต็มดวงเวลาประมาณ 4  ทุมเศษ มีเด็กหนุมชื่อป อง (น อง

ภรรยาสหายกอง) มาเรียกผมที่บาน กระซิบบอกวา “พี่หวินมาหา” ผมเดินตามป องไปหางจากบานพักประมาณ 100

เมตร พบสหายกองและคนอื่นๆ อีกประมาณ 2 – 3 คนเดินเขามาจับมือทักทาย (เป็นวัฒนธรรมสหายในป า) จากนัน้

คนอื่นๆ ก็เดินออกไป (เขาใจวาไปอยูยามระวังภัย) มีผมกับสหายกองนัง่คุยกันลําพังสองคน หลังจากถามสารทุกข

สุกดิบแลว สหายกองก็เอยถามผมวา “คุณคิดอยางไรจึงกลับมาอยูบานเดิม” ผมตอบวา “ผมก็มารอที่จะเขาป านัน่

แหละ ทางสหายจะรับผมไหม?” สหายกองตอบวา “ปัญหาน้ีเตีย้มยังมีเรื่องที่จะตองชื้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธกับ

นายสังข พัธโนทัย อยูเรื่องราวเป็นอยางไร” ผมตอบวาเรื่องน้ีมันยาวเลากันสามวันสามคืนไมจบหรอก เอาไวเมื่อรับ

ผมเขาป าแลวจะเลารายละเอียดใหฟัง ไมตองหวงหรอกผมไมหนีไปไหน หากคิดวาผมผิดก็มาตัดคอผมไดเลย ผม

พรอม” เขาฟังอึ้งอยูพักหน่ึงแลวพูดตอวา “เอาละเดี๋ยวผมจะรายงานชัน้บนดูเขาจะมีความเห็นอยางไร อาจจะนาน

หนอยนะ” ผมตอบวาไมเป็นไรผมรอไดและพรอมที่จะพิสูจนความจริงทุกเมื่อ” เขาถามวาถาจะมาหาอีกขัดของไหม

?” ผมตอบวา “ไดตลอดเวลา”จากนัน้พวกเขาก็ลาจากไป

ผมกลับมาบานนอนคิดในใจวา น่ีมันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดน้ีเชียวหรือและตัดสินใจวาถาเขาไมเชื่อไมยอมรับก็ไม

เป็นไร เราตองอยูของเราใหไดไมวาจะเกิดอะไรขึ้นและเชื่อมัน่วาตอนน้ีเราก็มีมวลชนหอมลอมอยูพอสมควร   ทัง้

ฝายรัฐฯ และฝายป าก็คงไมกลาทําอะไรบุมบามเสี่ยงตอผลเสียหายทางการเมืองของแตละฝ ายแนนอน

สองสามวันตอมา พอตาสหายกอง (นายตัน   จันทรสุพรรณ มีตําแหนงเป็นเหรัญญิกสมาคมผูใชน้ําชลประทานที่ผม

เป็นนายกฯอยู) มาหาผมที่บาน ถามขาวและปรารภกับผมวาพวกน้ีเขาคิดอยางไรจึงระแวงนายกฯ (เรียกตําแหนง

แทนชื่อผม) ตอนเขามาถึงก็ถามผมวา จะไปหาเตีย้มไดไหม แกตอบเขาวาจะเป็นไรไปเลา ตัง้แตแกมาอยูบานทําให



คนแถวน้ีหายกลัวกันหมด ยิ่งตอนน้ีแกเป็นนายกสมาคมฯ คนนับถือมาก  

ผมฟังจากนายตันเลาแลวคิดวิเคราะหวา อาอินเป็นคนอื่นจะไมกลาชีแ้จงโตแยง แตอาตันเป็นพอตาสหายกองจึงกลา

ชีแ้จงและโตแยงกลับบางและอีกอยางก็อาจจะเป็นผลพวงจากอาอินหลังจากที่พบผมไปแลว สหายกองจึงกลาเสี่ยง

มาพบ

หลังจากนัน้ประมาณกลางปีเดียวกันเขามาหาอีกครัง้ คราวน้ีมาเองโดยไมผานคนนําทาง เขามาปรึกษาเรื่องการแลก

เปลี่ยนเงิน เน่ืองจากพวกเขาซอนเงินไวตามพื้นดินเมื่อไปคนขึ้นมาปลวกกัดขาดเป็นรูๆ  จึงอยากใหชวยจัดการแลก

ให ผมรับไวจะจัดการให นัดกันสิบกวาวันคอยมาฟังขาว จากนัน้เขาก็เดินทางกลับ

สวนผมใหภรรยา (คุณพันธุทิพย)  ไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารชาติจังหวัดขอนแกน เมื่อตรวจสอบแลวแลกไดเพียง

4,000 บาท เมื่อแลกไดแลว ภรรยาผมแทนที่จะกลับบานกลับเดินทางตอไปยังจังหวัดศรีสะเกษบานเดิมของเธอ ใช

เงินสี่พันหมด พอกลับมาบานเลาใหฟังผมตกใจ ตายซิ พวกเขาอยูป าอดอยากไมมีเงิน เราเกิดเอาเงินเขาไปใช ยิ่ง

เขาสงสัยเราเป็นทุนอยูแลวเราจะทําอยางไร ดูภรรยาผมก็ไมทุกขไมรอนอะไร พูดอยูคําเดียววาเดี๋ยวจะขายมูล (มร

ดก) มาใชใหไมโกงหรอก เมื่อสหายกองมาผมก็บอกแกไปตามตรง แกก็ไดแตบนวา “พวกเราตอนน้ีไมมีเงินแมแต

จะซื้อยารักษาโรค ไมนาเกิดเรื่องแบบน้ีเลย” ผมทัง้น่ิงทัง้อายพูดอะไรไมออก เพราะที่บานเองตอนน้ีก็ลําบากมาก

เชนกัน แตละวันมีเงินไมเกินรอย จะกูยืมใหกอนชาวบานที่คุนเคยกันแถวนัน้ฐานะก็แยกันทุกคน   (เงินสี่พันสมัย

นัน้ก็ถือวามากโขอยูกวาจะใชใหเขาหมดไดก็ปี 2516)

จากวันนัน้สหายกองถูกยายไปทํางานที่อื่น แตเขามอบหมายใหสหายมรสุมเป็นผูมาติดตอแทน ตอนหลังๆ มาพวก

เขามีปัญหาความยากลําบากในการเดินทางจึงมอบหมายใหสหายบาน (แกนนําในหมูบาน) ชื่อสหายปกรณ (นายเพ

ชร   แฉลมศรี) เป็นผูมาติดตอแทนตลอดมา

เพชร   แฉลมศรี เป็นคนบานดอนธงชัย ตําบลสวางฯ อําเภอสวางแดนดิน เป็นลูกของนายลี นายลีเป็นลูกศิษยครู

ครองสมัยเรียนหนังสือและก็เป็นผูสนับสนุนครูครองในทางการเมืองรวมกับคาน พิลารักษตลอดมา ครอบครัวเขาก็

รูจักสนิทสนมกับครอบครัวพวกเราตลอดมา เพชรหรือสหายปกรณก็รูจักครูครองตัง้แตเด็ก พวกเขาจึงมีความเขาใจ

ผมเป็นอยางดี สหายปกรณเป็นแกนนําที่สําคัญของ พ.ค.ท. ในหมูบานน้ีและทําหน าที่ปลุกระดมเยาวชนในยานน้ี

เพื่อจัดตัง้เป็นกองกําลังทหารบานหรือที่เรียกวา นจบ. และก็คัดเลือกสงเขาไปเป็นสหายปาหรือที่ชาวบานเรียกกัน

ทัว่ไปวา “ทหารปา” เพชรเลาใหฟังตอนหลังวา ตอนแรกเขาก็มอบหมายใหเพชรติดตามพฤติกรรมผมวาเป็นอยางที่

เขาสงสัยหรือไม สุดทายเพชรเองก็ยืนยันจุดยืนของผมใหทางฝ ายสหายฟังทุกครัง้ที่เพชรติดตอ ผมขอขอบคุณ

เพชรหรือสหายปกรณในความตรงไปตรงมาของแกไว ณ ตรงน้ีดวย ปัจจุบันน้ีแมพวกเราจะยุติการตอสูออกจากปา

มาอยูบานแลว เพชรกับผมก็ยังมีความสัมพันธกันเยี่ยงสหายรวมอุดมการณเป็นอยางดี เราตางก็มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันและใหการชวยเหลือกันประจํา



ตอนกลางปี 2514 ถาจาํไมผดิประมาณเดอืนสงิหาคม มีนักขาวโทรทศันสตอ็กโฮม ประเทศสวีเดน 2 คน ชื่อ คณุสตา

รฟาน (Starffanc) และ คุณเออแบน (Urban) มาพบและขอสัมภาษณที่บานพักสวางแดนดิน วันนัน้เขามาพบอยาง

ไมมีลาม ทําใหการสนทนาทุลักทุเลมากทีเดียว แตดีหนอยที่เขาพกดิกชันนารี่มาดวย เขาพูดพลางเปิดคําแปลใหผม

ดู โชคดีหนอยที่ตอนผมทํางานอูเบนซซังฮี ้ผมไปเรียนภาษาอังกฤษกับชาวอังกฤษที่บางลําพูกรุงเทพฯ หลายเดือน

ไมจบเพราะออกจากงานกอน สวนตอนเขาคุกลาดยาวใหมๆ ก็เรียนแปลหนังสือพิมพภาษาอังกฤษกับ วาที่รอยตรีธร

รมนูญ เพื่อนจุฬาฯ รุนคุณจิตรและคุณประวุฒิ แมจะฟังไมไดทัง้หมดแตก็พอเดาความไดบาง เขาตัง้คําถามใหผม

ตอบ 3 คําถาม คือ 1) ผูกอการรายคืออะไร? เขาถามเป็นภาษาอังกฤษปนไทย คือ What is  ผูกอการราย 2) ใครไป

เป็นผูกอการราย ถามเป็นอังกฤษปนไทย คือ Who are ผูกอการราย  และ  3) ผูกอการรายมีวัตถุประสงคอะไร?

(คําถามน้ีผมจําภาษาอังกฤษไมได) ผมฟังคําถามแลวคิดวา คําตอบจะซํ้ากัน ผมบอกเขาวา “ผมเขาคําถามดี แตจะ

ขอตอบเป็นภาษาไทย ใหพวกคุณอัดเทปแลวใหคนที่เขาเกงภาษาแปลอีกทีไดไหม?”   เขาตกลงตามนัน้

คําถามที่หน่ึง ผมตอบวา ผูกอการรายก็คือ ประชาชนทัว่ไปที่หลบหนีการไลลาจับกุมของเจาหน าที่รัฐหลังจากที่ทาง

การประหารชีวิตครูครอง แลวพวกเขาจําเป็นตองจับอาวุธเขาตอสูกับเจาหน าที่เพื่อรักษาชีวิตตนเอง   ทางการจึง

เรียกคนเหลานัน้วา “ผูกอการาย”

คําถามที่สองผมตอบวา ผูกอการรายโดยสวนใหญก็คือประชาชนชาวไรชาวนาหนีการไลลาจับกุมของเจาหน าที่ดัง

กลาวมาแลว คนเหลาน้ีก็ลวนเป็นคนไทย ไมใชคนตางดาวดังที่รัฐกลาวหา แตการตอสูของพวกเขาจะอยูภายใต

การนําของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย สวนพรรคฯเขาจะมีใคร ชื่ออะไรบางผมไมทราบ

สวนวัตถุประสงคของพวกเขาตามคําถามขอสามนัน้ เทาที่ผมเขาใจก็คือ พวกเขาตองการตอสูเพื่อเสรีภาพ

ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพราะประเทศไทยปกครองโดยระบอบเผด็จการมานาน ไมมีรัฐธรรม

นูญ ไมมีการเลือกตัง้ ประชาชนถูกกดขี่ปราบปรามอยางทารุณจากรัฐเผด็จการ

สามคําถามผมก็ตอบไดเพียงแคนัน้ แตรูสึกวา คุณสตารฟฟานสนใจเรื่องสหายรัศมีมาก ความเขาใจของเขาเชื่อตาม

ขาวของฝายรัฐวา สหายรัศมี คือ ลูกสาวครูครอง รับผิดชอบบนเทือกเขาภูพาน ผมตอบวา ไมนาจะใช   เพราะ

ลูกสาวครูครองไมไดอยูทางเขตภาคอีสาน นาจะเป็นขาวโคมลอยไมมีมูลมากกวา เพราะตอนนัน้เทาที่ผมทราบขาว

น องสาว น องชายรวมทัง้แมอยูทางภาคเหนือ แตเรื่องน้ีผมไมไดบอกสตารฟฟานเพียงแตยืนยันวา ไมนาจะใช จาก

นัน้พวกเขาก็เดินทางกลับ

ตอมาอีกประมาณ 7 วัน สตารฟฟานกับเออแบนกลับมาหาอีกครัง้ คราวน้ีมาพรอมกับตากลองโทรทัศนไทยที่กรุง

เทพฯ อีก 3 – 4 คน   ไมทราบวาเป็นของชองไหนมาถายทําคําสัมภาษณอีกครัง้ คําถามก็ใชคําถามเดิม เขาบอกวา

เอาเทปไปใหพรรคพวกในกรุงเทพฯ แปลใหฟัง ดีมากเลยจึงกลับมาถายทําบทสัมภาษณใหมอีกครัง้   คราวน้ีดีหนอย

เพราะมีลามแปลจึงไมยุงยากเหมือนครัง้แรก เมื่อสัมภาษณจบก็ยังถามเรื่องรัศมีอีก ผมก็ตอบยืนยันไปเหมือนเดิม

กอนกลับสตารฟฟานพูดกับผมวา “ผมอยากเห็นคุณไปเป็นจังเกิลในปามากกวา” แลวพวกเขาก็เดินทางกลับ



ตอนสตารฟฟามมาพบผมเมื่อปี 2514 เขาอายุ 23  ปี ผมอายุ  32 อีก 43 ปีตอมา (ปี 2557) เขามาเยี่ยมผมอีกครัง้

เมื่อกลางเดือนเมษายน เขาอายุ 66 ผมอายุ 75  ปี เขาดีใจมากเขามาถายทําคลิปวีดีโออีกครัง้ มาคราวน้ีเขาเนน

เรื่องชีวิตการตอสูของผมเป็นหลัก โดยตัง้คําถามวา “ทําไมคุณจึงเป็นกบฏ” คําถามน้ีเขาเอาสมมุติฐานที่ผมกําลัง

เขียนหนังสือเรื่อง “เสนทางชีวิต  วิทิต จันดาวงศ ฟ าสงมาเป็นกบฏ” พรอมกันนัน้เขาก็เชิญพลเอกสายหยุด เกิด

ผล มาพบผมที่บานดวยและใหถายรูปเราสองคนยืนจองหน ากันเพื่อพาดหัวขาวสารคดีที่เขาถายทํา   โดยใชคําวา

“นายพลพบกบฏ”

ตอมากลางปี 2515 คุณสตารฟฟานกลับมาพบผมอีกพรอมกับตากลองที่เป็นคนของเขาทัง้หมด ตอนน้ีพาคุณสมบัติ

วอทอง น องชายอาจารยบุญเย็นมาเป็นลาม เขาบอกวาไดคุณสมบัติมาเป็นลามเขาสบายใจมากเพราะวางใจได

ประเด็นที่คุยกันก็คงเป็นประเดิม ตอดวยคําถามที่วาผูกอการรายมีประชาชนใหการสนับสนุนมากไหม ผมตอบวาใน

ระยะน้ีในชนบทมีชาวบานคอนขางใหการสนับสนุนมาก แตในตัวอําเภอหรือในเมืองแลวคอนขางจะน อย เพราะพวก

เขากลัวมากกวา ประเด็นสุดทายก็ไมหนีไปจากนางสาวรัศมีอยูดี ผมก็ตอบยืนยันเหมือนเดิม กอนเขาจะกลับเขาเอง

ก็ยํ้าเรื่องสุดทายวา “ผมมาปีหน าหวังวาจะเห็นคุณเป็นจังเกิลในปานะ”(คุณสมบัติแปล) ทาทางเขาพูดจริงจังมากกวา

ปีที่แลว ผมก็ไดแตยิม้ๆ ไมตอบ

สถานการณบานเมืองในตอนนัน้ เริ่มมีการเคลื่อนไหวตอตานสินคาญี่ป ุนกันบางแลว ผมติดตามขาวทัง้ทาง

หนังสือพิมพและวิทยุ (ตอนนัน้ตางจังหวัดยังไมมีโทรทัศน) ผมประเมินสถานการณรวมกับเพื่อนๆ วา แนวโนมที่จะ

พัฒนาไปสูการเรียกรองทางการเมืองมีสูง และในที่สุดก็คงถูกรัฐบาลปราบปรามจับกุม หากเป็นเชนนัน้จริงเราก็คง

ตองโดนดวย เพราะในประวัติศาสตรการปราบปรามจับกุมของชนชัน้ปกครอง จะเป็นไปตามรายชื่อบุคคลเดิมๆ ที่

เห็นตรงขามกับรัฐบาลทุกครัง้ ไมวาจะเกี่ยวของกับเหตุการณนัน้หรือไม ยิ่งตอนน้ีฝรัง่มาถายทําวีดีโอไปออก

โทรทัศนตางประเทศ นาอยูในขายนัน้ ทัง้คิดในใจวา ถาสหายในป ายังไมยอมรับเขาป าก็คงเขาคุกรอบสองแน (ตอน

นัน้คิดไมถึงวานักศึกษาจะไลรัฐบาลได))

แตการดําเนินชีวิตประจําวันรวมทัง้ฝรัง่มาถายทําวีดีโอ สหายปกรณรับรูโดยตลอดและเขาใจวานาจะรายงานใหฝ าย

นําในปารูตลอดเชนกัน ผมไดแตปลง อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิดเทานัน้   ไมมีทางอื่นใหเลือกและก็ทํามาหากินไปตาม

ปกติ 


